

Số: 35/TB-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh với Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm

Ngày 04/6/2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức khảo sát, làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn cho du khách tại khu du lịch biển Thiên Cầm. Cùng tham dự làm việc có đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên.

Sau khi khảo sát thực tế, nghe báo cáo của Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và ý kiến phát biểu của đại biểu, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá và kiến nghị như sau:

1. Kết quả đạt được

Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm được thành lập theo Quyết định 3500/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực thi nhiệm vụ quản lý hoạt động du lịch trong khu du lịch.

Để phục vụ mùa du lịch biển năm 2018, Ban Quản lý khu du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm, Trạm Công an, Đồn biên phòng Thiên Cầm thường xuyên triển khai lực lượng xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh, có giải pháp đối phó với tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu du lịch biển nhìn chung được đảm bảo, tạo được ấn tượng tốt cho du khách khi đến nghỉ dưỡng.

Về công tác đảm bảo an toàn cho du khách và cứu nạn, cứu hộ, Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm đã làm giải phân cách bằng cột cờ báo hiệu trên bãi tắm, niêm yết cảnh báo bằng hệ thống các biển báo; hệ thống loa truyền thanh thường xuyên thông báo tắm biển an toàn; xây dựng chòi quan sát của lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại kè biển; thành lập tổ cứu hộ 10 người chủ yếu là lao động hợp đồng tại địa phương.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Khu du lịch Thiên Cầm được xác định là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, hướng tới khu du lịch trọng điểm của quốc gia, tuy nhiên nguồn lực đầu tư thời

gian qua chưa tương xứng. Mô hình tổ chức của Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm chưa thật sự hợp lý, chậm được rà soát chức năng, nhiệm vụ để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; công tác cán bộ của Ban quản lý chưa được quan tâm đúng mức. Mặc dù quy định Ban quản lý là đơn vị sự nghiệp có thu, tuy nhiên hiện tại không có nguồn thu dịch vụ để đảm bảo Ban hoạt động¹.

Công tác cứu nạn, cứu hộ đảm bảo an toàn cho du khách chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu, hàng năm còn để xảy ra những tai nạn nguy hiểm cho du khách khi tắm biển. Chưa có phao ranh giới vùng biển cấm tắm, vùng báo hiệu nguy hiểm; vị trí đặt hệ thống biển cảnh báo du khách chưa hợp lý; phương tiện, thiết bị để phục vụ công tác còn thiếu, một số đã hư hỏng nhưng chậm được sửa chữa; chòi quan sát bố trí còn ít và chưa phù hợp, khoảng cách xa, khó quan sát. Điểm bán thuốc y tế và sơ cứu ban đầu chưa có.

Hàng năm, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên chưa phân bổ kinh phí thỏa đáng dành cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ, đã phần nào ảnh hưởng đến việc quản lý, điều hành của Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm.

Trên địa bàn khu du lịch có nhiều lực lượng chức năng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nhưng công tác phối, kết hợp và phân định chức năng, nhiệm vụ chưa tốt².

Ngoài ra, công tác quản lý về du lịch của Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm còn một số bất cập, chưa kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để đề xuất cấp có thẩm quyền có những cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển du lịch tại Thiên Cầm. Một số dự án tại Khu du lịch Thiên Cầm triển khai chậm tiến độ, kém hiệu quả đã được tỉnh thu hồi và bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý; nhưng đang được cho tổ chức, cá nhân thuê lại theo mùa vụ, không có sự đầu tư, chỉnh trang, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường Khu du lịch. Nhận thức của một số doanh nghiệp, hộ dân kinh doanh dịch vụ còn hạn chế, chưa quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và thương hiệu...

3. Một số kiến nghị

Từ một số tồn tại, hạn chế trên, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm và các cơ quan chức năng chủ động tham mưu công tác quản lý, soát xét lại quy hoạch toàn bộ Khu du lịch Thiên Cầm và vùng phụ cận, đảm bảo có hiệu quả, lâu dài; đề xuất đầu tư cơ sở hạ

¹ Theo báo cáo, nguồn thu từ 15 triệu - 17 triệu/năm

² UBND thị trấn Thiên Cầm thành lập Ban Quản lý du lịch, đồn biên phòng Thiên Cầm thành lập tổ cứu nạn, cứu hộ tuy nhiên hoạt động không hiệu quả, tránh nhiệm chính vẫn là của Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm.

tăng phục vụ du lịch; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn.

Rà soát, xem xét lại cơ cấu tổ chức, biên chế, nguồn thu sự nghiệp của Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm để có phương án xử lý trong thời gian tới; trước mắt xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định 3500/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phù hợp.

- Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tại Khu Du lịch tăng cường công tác phối kết hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ. Kịp thời ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm, Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm với các lực lượng chức năng. Tăng cường công tác cứu nạn, cứu hộ, nhất là vào giờ cao điểm, khách tắm đông, thời tiết bất thường; bố trí phương tiện, lực lượng thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng mất an toàn của du khách; bố trí địa điểm cung cấp thuốc y tế và sơ cứu hợp lý tại Khu du lịch.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm bố trí kinh phí đầu tư thêm một số công trình, trang thiết bị bảo đảm an toàn (hệ thống chòi quan sát, bộ đàm, ống nhòm, hệ thống phao, biển báo... tại các vị trí nguy hiểm, hay xảy ra đuối nước). Cấp kinh phí hỗ trợ sửa chữa, khắc phục lại một số phương tiện, trang thiết bị đã bị hư hỏng.

- Hàng năm, đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên lập dự toán và bố trí phân bổ ngân sách thỏa đáng cho Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm, trong đó ưu tiên kinh phí dành cho công tác cứu nạn, cứu hộ đảm bảo an toàn cho du khách.

Trên đây là thông báo kết quả làm việc của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh với Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm và Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn cho du khách tại khu du lịch biển Thiên Cầm; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thành viên BPC HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND huyện Cẩm Xuyên;
- BQL khu DL Thiên Cầm;
- Đoàn BP Thiên Cầm;
- HĐND, UBND thị trấn Thiên Cầm;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, PC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trọng Nhiệu

